



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. เดือนเกษตรกระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
2. กรมการข้าวจัดงานประกวดข้าว
3. คัดสูตรเด็ดอาหารเม็ดต้นทุนต่ำคุณภาพดี
4. คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน
5. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: สกัดกั้น'อหิวาต์แอฟริกา'ในสุกร'รักษาผลประโยชน์ชาติ...
6. ตั้งเป้า30วันสอบเมืองต้นแบบจะนะ
7. คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ
8. มส.ให้ใช้พื้นที่วัดทำเกษตรยั่งยืนในเมือง
9. "เฉลิมชัย"เร่งสร้างรายได้เกษตรกรต้นปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก
10. กระทรวงเกษตรฯดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา

สื่อ

naewna.com
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
แนวหน้า
ข่าวสด
สยามรัฐ
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
posttoday.com
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : เดือนเกษตรกรรมหวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง ยานยนต์ Like สาระ

หน้าแรก / ในประเทศ

เดือนเกษตรกรรมหวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เกษตรกร โรคใบด่างมันสำปะหลัง

Tweet ติดตามเนื้อหา

ดูอีก 4.6 แสน



นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา(สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผย เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และบางพื้นที่ประสบปัญหาว่าท่วมช่วงเดือนตุลาคม 2563 เกษตรกรจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนด ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง สำหรับผลผลิตมันสำปะหลังของจ.นครราชสีมาจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ (ราคา ณ มกราคม 2564) เฉลี่ย 1.77 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ย 1.75 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการซึ่งต้องการใช้ต่อเนื่อง

อโวเจน ผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกและข้อต่อ

สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้

690.- ~~890.-~~

ขนาด 10 ขุน

AVOGEN

ทั้งนี้ จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่มี คาดว่าส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้อาจปรับตัวลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เดือดร้อนช่วงที่ราคามันสำปะหลังตกต่ำ รัฐบาลจึงดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเฉลี่ย 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครึ่งเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ให้เกษตรกรแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากรวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน

อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณผลผลิต จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (ณ 15 มกราคม) พบการระบาดของโรคใบด่างในอ.เสิงสาง นครูรี และปักธงชัย พื้นที่ความเสียหาย 2.74 แสนไร่คิดเป็นร้อยละ 19 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งจังหวัด ซึ่งขณะนี้นักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาแก้ไขไปกว่าร้อยละ 43 ของพื้นที่ระบาด ซึ่งจ.นครราชสีมา เร่งทำความเข้าใจให้เกษตรกรยินยอมทำลายแปลงมันสำปะหลังหากพบการระบาด แต่หากเกษตรกรไม่ยินยอมให้ทำลายแปลงมัน จ.นครราชสีมาจะแจ้งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา และกรมวิชาการเกษตรประกาศเป็นพื้นที่กักพืชเป็นรายแปลงต่อไป

Tweet ติดตามเนื้อหา



Breaking News	
08:15 น.	'เทรนด์'ในเรื่อง'พล.รณเกล้า' โฉมใหม่ความจริงต้องปรากฏ
07:59 น.	คนไทยยัง'ดู'ตร.นิ่ว'ขาดแรง! ดร.พายุบุดังเนี่ย บริษัทเป็นนิติบุคคล
07:48 น.	'ชาวเมียนมา'แห่ไหลดองแหๆ สื่อสารไม่ต่อเนื่องกว่าล้านครั้ง หลัง
07:47 น.	'วัดชัยโควัด-19'สะท้อน'ความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติ' ในนิวยอร์ก
07:36 น.	เกาะติด! รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก

ดูทั้งหมด



กรมการข้าวจัดงานประกวดข้าว

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าว เพื่อบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกจนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้มีการส่งออกข้าวในตลาดโลก และส่งออกข้าวดีมีคุณภาพติดอันดับโลกมาเป็นระยะเวลาานาน เพื่อให้มีการสรรหาข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวจัดการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งข้าวเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์กรมการข้าว

นายประภัตร กล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าว จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีการเชื่อมโยงหน่วยงานหลายภาคส่วน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับตัวอย่าง

ข้าวที่ส่งเข้าประกวดปีนี้กำหนดไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม โดยข้าวที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นข้าวพันธุ์แท้ ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นปน ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา และไม่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายหรือมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs) ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความขาวเมล็ด ท้องใจ คุณภาพการสี พิจารณาคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณอมิโลส ความหอม และพิจารณาคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน เช่น เนื้อสัมผัสและรสชาติ โดยจะมีการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าว การออกบูธนำเสนองานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้าวเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท ตัวอย่างข้าวเปลือกแห้งประเภทละ 15 กิโลกรัม สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ www.ricethailand.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2579-3642 ในวันและเวลาราชการ.

คัดสูตรเด็ดอาหารเม็ดต้นทุนต่ำคุณภาพดี

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมให้นักวิชาการประมงมีการพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนในการผลิตแต่ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยล่าสุด กรมประมงได้มีการคิดค้นงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ด้วยการใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลในกิจการอุตสาหกรรม มาทำการผลิตเป็นอาหารเม็ด



ต้นทุนต่ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบโปรตีนที่หาได้ง่าย และมีราคาถูกสามารถทดแทนการใช้ปลาป่นและกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่มีราคา



ค่อนข้างสูงและยังหาได้ยากอีกด้วยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 50-60 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมดประกอบกับในปัจจุบันปริมาณปลาป่นที่ผลิตได้ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงและขาดแคลนในบางฤดูกาล ส่งผลทำให้ราคาปลาป่นและกากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“กรมประมงยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยง เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยจะเร่งพัฒนาสูตรการผลิตอาหารเม็ดต้นทุนต่ำเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสำหรับใช้เลี้ยงปลาทะเลชนิดอื่น ๆ และปลาน้ำจืด รวมทั้งสัตว์น้ำกลุ่มกุ้งทะเลและกุ้งน้ำจืดต่อไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรได้รวม

กลุ่มกันผลิตอาหารเม็ด ต้นทุนต่ำ คุณภาพดี ไว้ใช้เองและขยายผลต่อยอดในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป”

นางพิชญา ชัยนาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองนำเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีก และผลพลอยได้จากการผลิต

เอทานอลซึ่งมีโปรตีนไฮโดรไลเสด จากการย่อยเศษเหลือของการแปรรูปปลาทะเลในท้องถิ่น กากปาล์มเนื้อใน และวัตถุดิบอื่น ๆ มาผลิตเป็นอาหารสัตว์น้ำชนิดเม็ดแบบลอยน้ำ ให้มีระดับโปรตีน 38-42 เปอร์เซ็นต์ โดยทำการอัดเม็ดที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปากสัตว์น้ำ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้นำร่องใช้อาหารดังกล่าวทดลองเลี้ยงกับปลาทะเลกลุ่มกินเนื้อ ได้แก่ ปลากะพงทอง และปลาช่อนทะเลซึ่งมีความต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูง ซึ่งอาหารเม็ดที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มนี้มีราคาสูงกว่ากลุ่มกินพืชโดยจากการทดลองวิจัยดังกล่าว พบว่า อาหารเม็ดต้นทุนต่ำนี้สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งปลาทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำนี้ พบมีการเจริญเติบโตที่ดีและอัตราการรอดสูงรวมถึงคุณภาพเนื้อปลาทะเลไม่ลดลง ไม่มีของเสียจากตัวปลาทะเล และอาหารที่ทำให้เกิดดินและน้ำเสียบริเวณแหล่งเลี้ยงอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โทรศัพท์ 0-7662-1822 ในวันและเวลาราชการ.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14526

Col.Inch: 40.22

Ad Value: 36,198

คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 108,594

คลิป: ชาว-ดำ



เรื่องของควบคุมหรือที่ต้องมีการรับรองพันธุ์ข้าว ซึ่งมีผู้เข้าใจผิดอีกอย่างว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนชนิดพันธุ์ข้าวที่น้อย ไม่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้ขาดแคลนพันธุ์ข้าวประเภทข้าวหอม ทำให้แข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้ นั่นเป็นเรื่องนี้ทางกรมการข้าวก็ได้ชี้แจงโดยให้ข้อมูลว่าความจริงกลับเป็นตรงกันข้าม ทั้งนี้เพราะปัจจุบันกรมการข้าว มีจำนวนชนิดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองแล้วรวมเกือบ 200 พันธุ์ (จนพอคำข้าวอีกนั้นแหละที่ต่อว่าว่ามีทำไมไม่รู้ตั้งเยอะแยะ ทำให้ตลาดสับสน) นี้เฉพาะพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองและนำไปส่งเสริมให้ชาวนาเลือกปลูกน่ะครับ ยังไม่นับรวมพันธุ์ข้าวที่คิดค้นจากภายนอก เช่น จากมหาวิทยาลัย จากภาคเอกชน ที่ไม่สนใจที่จะนำมาขอรับรองพันธุ์ และไม่รวมพันธุ์ข้าวของนักวิจัยกรมการข้าวที่อยู่ระหว่างการทดลองทั้งที่ยังไม่เสร็จ และที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาผ่านการรับรองอีกนับไม่ถ้วน



พันธุ์ข้าวของกรมการข้าวที่ผ่านการรับรองแล้ว มีอยู่ทุกประเภท ซึ่งหากจะจำแนกตามปริมาณอмилаส ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นข้าวแข็ง ปานกลาง หรือข้าวหอม ที่นิยมปลูกอยู่ในปัจจุบันก็มีจำนวนรวมถึง 89 พันธุ์ ดังนี้ 1) ประเภทข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง (ปลูกได้ตลอดปี) กลุ่มอะมิโลสสูง มีจำนวน 14 พันธุ์ กลุ่มอмилаสปานกลาง มี 5 พันธุ์ และกลุ่มอมิโลสต่ำ มี 11 พันธุ์ 2) ประเภทข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง (ปลูกได้ในฤดูฝนปีละ 1 ครั้ง) กลุ่มอมิโลสสูง มี 10 พันธุ์ กลุ่มอมิโลสปานกลาง มี 8 พันธุ์ และกลุ่มอมิโลสต่ำ มี 17 พันธุ์ 3) ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง มี 7 พันธุ์

และ 4) ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง มี 14 พันธุ์ โดยทั้ง 4 ประเภทมีชื่อพันธุ์ต่างๆ ที่ผมไม่ได้เอามากล่าวไว้ เพราะจะสิ้นเปลืองพื้นที่กระดาษ ทั้งหมดนี้ก็สุดแต่ที่ชาวนาจะเลือกนำไปปลูกกันละครับ พันธุ์ไหนให้ผลดี ราคาดี ชาวนาก็จะปลูกมาก พันธุ์ไหนราคาแย่ ผลผลิตน้อย เขาก็เลิกปลูก เป็นอิสระ

เสรีของชาวนาไม่สามารถไปบังคับได้ แต่กระนั้นกระทรวงเกษตรฯ เขาก็พยายามจัดหาและส่งเสริมชนิดพันธุ์ที่ชาวนาและตลาดนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนทุกวันนี้

ถึงแม้ว่าภาครัฐ โดยกรมการข้าวเอง มีการค้นคว้าวิจัยสร้างพันธุ์ข้าวมาแล้วเป็นจำนวนนับร้อยๆ พันธุ์ แต่กระนั้นก็ยังให้การสนับสนุนให้ภาคส่วนอื่นช่วยกันค้นคว้าวิจัยสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ๆ อีกเช่นกัน ได้แก่ สถาบันการศึกษา รวมทั้งบริษัทเอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุมสัมมนา แสวงหาทุนเพื่องานวิจัย เพื่อช่วยกันสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้กับชาวนา และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14526

Col.Inch: 40.22

Ad Value: 36,198

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 108,594

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

ข้าวไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทางกรมการข้าวได้ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการผูกขาด การพัฒนาพันธุ์ข้าวไว้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งไม่เคยคิดที่จะแสวงหา อำนาจในการควบคุมรับรองพันธุ์ข้าวแม้แต่เน้อย ที่ทำไปก็เพื่อประโยชน์ ต่อส่วนรวมเท่านั้น กระบวนการรับรองพันธุ์ข้าวที่นักวิชาการหลายคน บ่นว่าน่าเบื่อ ใช้เวลานานก็ล้วนแล้วมีเหตุผลด้านการรักษามาตรฐาน ดังที่ได้อธิบายไปแล้ว โปรดเข้าใจและเห็นใจเถิดครับ

แต่อย่างไรก็ดี อยากรมีข้อเสนอแนะสักนิดในเรื่องพันธุ์ข้าวเพื่อ ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพในทางการค้าของไทยเราว่า กรม การข้าวกับผู้ส่งออกหรือพ่อค้าข้าวควรสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม กันให้มากขึ้นครับ เพราะคำเสนอแนะหรือความต้องการของผู้ขาย ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของตลาด ย่อมถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ ต่องานวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าว ผมในฐานะที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน ขอยอมรับว่า พวกนักวิจัยที่เรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนั้น โดยธรรมชาติเขามักเป็นผู้ที่ซอบก้มหน้าก้มตา เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ใน ห้องแล็บ เดือนตะวันมักไม่ค่อยได้ออกมาชื่นชมเท่าไรนักหรือครับ ดังนั้นถ้าหากท่านจะช่วยอนุเคราะห์พาเขาออกไปจากห้องนั้นที บอก เขาว่า ท่านอยากได้ข้าวแบบนี้แบบนั้น และให้เวลาเขาหน่อยพอสมควร ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ดื้อรั้นขัดข้อง และยังหากว่าพวกเขาได้กำลังใจ มีผู้ เยี่ยชื่นชมเขาบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาข้าวไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดที่ได้ก็ตาม เมื่อกกล่าวให้เครดิตแก่กระทรวงพาณิชย์ ก็ แถมอีกนิดถึงกระทรวงเกษตรฯ และพวกนักวิจัยข้าวเหล่านั้นอีกสัก เล็กน้อย รับรองว่า พวกเขาทำงานลืมหายเลขครับผม

ชาญพิทยา ฉิมพาลี
chanpithya@apterr.org



สกัดกั้น'อหิวาต์แอฟริกาในสุกร' รักษาผลประโยชน์ชาติกว่าแสนล้าน

หากไม่มีโควิด-19 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรคงเป็นที่ระทึกขวัญมากกว่านี้

เพราะเดิมพันผลกระทบใหญ่หลวง คือ หายนะที่จะเกิดต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท (เฉพาะมูลค่าหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่)

แต่กระทรวงเกษตรฯ ยุคนี้ ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมไร้เทียมทาน

ประเทศไทยยังคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. ประเทศไทย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 187,272 ราย เป็นเกษตรกรรายย่อย 184,091 ราย เลี้ยงสุกรขุน 2,246,332 ตัว สุกรพันธุ์ 390,993 ตัว ลูกสุกร 689,562 ตัว

เป็นเกษตรกรรายใหญ่ 3,181 ราย เลี้ยงสุกรขุน 5,746,265 ตัว สุกรพันธุ์ 683,998 ตัว และลูกสุกร 1,532,035 ตัว

2. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน มีการระบาดใน 34 ประเทศ หลายภูมิภาคทั่วโลก

อยู่ในยุโรป 13 ประเทศ ในแอฟริกา 7 ประเทศ ในเอเชีย 13 ประเทศ ในแถบโอเชียเนียอีกหนึ่งประเทศ

มีรายงานการระบาดครั้งแรกของทวีปเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประเทศล่าสุดในทวีปเอเชียที่พบการระบาดของโรค คือ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยิ่งกว่านั้น พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศ โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงยิ่งขึ้นด้วย

อันที่จริง ประเทศไทยจัดว่ามีความเสี่ยงมากที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ

เพราะ 1) การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและขยายเป็นวงกว้าง 2) ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีความยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่านตามแนวชายแดน 3) การลักลอบนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ติดตัวมากับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดของโรค รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่มีจำนวนมาก

3. ลองคิด... หากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย จะต้องมีการทำลายสุกร แล้วก็จะเกิดการสูญเสียดังนี้

ประมาณการความเสียหายหากเกิดการระบาด

1) กรณีเกิดโรคร้อยละ 30 ของสุกรที่เลี้ยง : เกษตรกรรายย่อย 5,133 ล้านบาท เกษตรกรรายใหญ่ 11,544 ล้านบาท รวม 16,678 ล้านบาท

2) กรณีเกิดโรคร้อยละ 50 ของสุกรที่เลี้ยง : เกษตรกรรายย่อย 8,556 ล้านบาท เกษตรกรรายใหญ่ 19,236 ล้านบาท รวม 27,792 ล้านบาท

3) กรณีเกิดโรคร้อยละ 80 ของสุกรที่เลี้ยง : เกษตรกรรายย่อย 13,690 ล้านบาท เกษตรกรรายใหญ่ 30,777 ล้านบาท รวม 44,468 ล้านบาท

4) กรณีเกิดโรคร้อยละ 100 ของสุกรที่เลี้ยง : เกษตรกรรายย่อย 17,112 ล้านบาท เกษตรกรรายใหญ่ 38,472 ล้านบาท รวม 55,585 ล้านบาท

นอกจากนี้ หากเกิดการระบาด ก็จะมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น โฉนดรับการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละ เนื้อสุกรแปรรูปเป็นมูลค่าปีละ 6,000 ล้านบาท, สูญเสียโอกาสการส่งออกสุกรมีชีวิตเป็นมูลค่าปีละประมาณ 16,000 ล้านบาท, ธุรกิจอาหารสัตว์ 66,666 ล้านบาท (ประมาณการความเสียหายจากการระบาดของโรคที่ร้อยละ 50), ด้านธุรกิจเวชภัณฑ์ 3,500 ล้านบาท (ประมาณการความเสียหายจากการ



เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รมว.เกษตรและสหกรณ์

ระบาดของโรคที่ร้อยละ 50), ผลกระทบด้านราคาสุกรขุนมีชีวิตภายในประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความตื่นตระหนก จะทำให้ราคาลดลง ซึ่งแน่นอนจะกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวบ้านที่เลี้ยงสุกร

ถ้าราคาลดลงกิโลกรัมละ 10 บาท จะทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 22,000 ล้านบาท

ถ้าราคาลดลงกิโลกรัมละ 20 บาท ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 44,000 ล้านบาท

ถ้าราคาลดลงกิโลกรัมละ 30 บาท ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 66,000 ล้านบาท

แล้วถ้าระบาดหนัก ต้องทำลายสุกร ต้องฟื้นฟูอาชีพและความ เป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งจะต้องใช้เงินอีกจำนวนมากและใช้ระยะเวลา ในการฟื้นฟูเป็นเวลานาน

แต่ความสำเร็จของการจัดการเรื่องนี้ ทำให้เราไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบเหล่านี้ ซ้ำซ้อนกับโควิดอีก

4. ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดำเนินการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรไม่ให้เข้ามาระบาดของในประเทศ ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม มีการจัดการที่เด็ดขาด เอาจริง ต่อเนื่อง จึงเอาอยู่

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ดำเนินการ หลายด้าน รวมถึงการลดจำนวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ ในอัตราร้อยละ 15

จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง คือ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั้งหมด 27 จังหวัด จำนวน 108 อำเภอ จำนวนเกษตรกรประมาณ 43,230 ราย จำนวนสุกรประมาณ 517,188 ตัว ดังนั้น การลดความเสี่ยงที่ร้อยละ 15 คิดเป็นจำนวนเกษตรกรประมาณ 6,485 ราย จำนวนสุกรประมาณ 77,578 ตัว

โดยมีการกำหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 3 ใน 4 ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ ซึ่งขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด (ในการชดใช้ราคาสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วย สัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่ายปกครอง ท้องที่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ)

นี้ต้องทำกันถึงขนาดนั้น ถึงเอาอยู่จริงๆ

จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยจึงยังคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังสามารถค้าขายส่ง ออกสุกรมีชีวิตจำนวนมากกว่า 2.3 ล้านตัว มูลค่ารวมกว่า 16,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกเนื้อสุกรสดและเนื้อสุกรแปรรูป ปริมาณ มากกว่า 54,000 ตัน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14526

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 113.98 Ad Value: 102,582

PRValue (x3): 307,746

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: สกัดก้อนอิฐจากแอฟริกาในสุกร'รักษาผลประโยชน์ชาติกว่าแสนล้าน

โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นี่จึงนับเป็นผลงานและความสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแม่ทัพที่ชื่อว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการฯ

สารลัม

ตั้งเป้า30วันสอบเมืองต้นแบบจะนะ

วันที่ 3 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ว่า เรื่องดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และเมื่อมีความไม่ชอบมาพากล หรือมีประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จึงลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตัวแทนมาจากทุกภาคส่วน และตนเชื่อว่าขั้นตอนการตรวจสอบจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน เพื่อจะนำความจริงมาให้ประชาชนได้รับทราบ โดยวางกรอบระยะเวลาดำเนินการไว้ 30 วัน

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 20/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ภายหลังกลุ่มจะนะรั้งถิ่นเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลขอให้พิจารณายกเลิกโครงการ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 รับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรั้งถิ่น โดยในคำสั่งแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธานกรรมการ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เป็นรองประธาน มีปลัดสำนักนายกฯ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นกรรมการ



สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...●●... แล้ว “เมียนมา” ก็กลับมาเป็นเป้าสนใจของคนทั้งโลก หลัง กองทัพออกมาทำรัฐประหารยึดอำนาจอีกครั้ง ...●●... แน่ นอน บรรดาชาติ และคนที่เที่ยวบอกใครต่อใครว่าตัวเองเป็นผู้นิยม ระบอบประชาธิปไตยต่างออกมาประท้วงเรียกร้องให้กองทัพเมียนมา คายอำนาจคืนให้กับนักเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เพียงแต่การเคลื่อนไหว ในประเทศไทยดูเหมือนจะมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าที่เกิดขึ้น ในบ้านอื่นเมืองอื่น ...●●... “มีอบชุนนุประท้วงพม่าเมื่อวาน นี้!!!(1 กุมภาพันธ์) 1. ตอนแรกออกข่าวว่าเป็นชาวพม่าใน ประเทศไทยจัดชุนนุประท้วงแต่พอเอาเข้าจริงก็เป็นเรื่อง แหกตาเหมือนเดิม เพราะผู้จัดชุนนุก็คือขบวนการกา เหว่ของเรานี้แหละฉวยโอกาสชุนนุอ้างว่าประท้วงพม่า แต่กลับตำรัฐบาลไทยเฉยเลย!!! 2. เป็นการชุนนุประท้วง ที่ก่อความรุนแรงเป็นครั้งที่ 2 โดยใช้ระเบิดบิงปอง และ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บมากถึง 14 คน ดังนั้นจาก นี้ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจะต้องใช้ความระมัดระวัง เพิ่มขึ้นอย่าไปดูแคลนว่าเขาชูว่าจะทำ “สงครามจรยุทธ์ ในเมือง” นั้น เป็นการพูดเล่นลอยๆ เขาทำจริงครับ!!! และนักล่าอาณานิคมหลงยุค เขาก็พยายามผลักดันกันอยู่ จะต้องเตรียมรับมือให้ดี!!! 3. ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานต่างประเทศ ที่ไม่ได้ขายตัวขายชาติ ควรเปิดการติดต่อยกระดับความร่วมมือ กับ พันธมิตรรัสเซีย จีน อิหร่าน และกลุ่มองค์กรความร่วมมือแห่งเชียง ไส้ให้พร้อมไว้เพื่อถ่วงดุลกับพวกที่กำลังสมรู้กับนักล่าอาณานิคมหลง

ยุคในการครอบงำแทรกแซงและยึดครองประเทศไทยให้ทันสมัยที่ 4. ต้องจัดตั้ง“ขบวนการเสรีไทยใหม่”ขึ้น เพื่อพิทักษ์รักษาชาติศาสน์ กษัตริย์ ไว้ให้ดำรงคงอยู่เป็นนิรันดร์” มุมมองจาก **ไพศาล พืชมงคล** อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ ...●●... สร้างความมุ่งมั่นให้กับเหล่าข้าราชการน้อยใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯไม่น้อย ที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่งมีการซักฟอกรัฐมนตรีแบบหว่านแหถึง 10 คนคือ **1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกฯ 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 4. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 6.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ 7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 8. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 9. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และ 10.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์** แต่กลับไม่ยังมีชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯทั้งที่กระทรวงเกษตรฯเพิ่งตกเป็นข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับแต่งตั้งโยกย้ายจนกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ ไปเมื่อไม่นานมานี้ ...●●... ว่าไปแล้ว อีกมุมหนึ่ง ก็น่าเสียดายแทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ที่พลาดโอกาสใช้สภาพเป็นช่องทางในการเคลียร์ข้อครหาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่มีเสียงร่ำลือถึงผู้ติดตามนักการเมืองระดับบิ๊กบางคน อ้างชื่อ “ผู้ใหญ่” รับงานวิ่งเต้นขายตำแหน่ง โดยแก้อื้อธิดีบางกรมมีราคาสูงถึงระดับเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียว ...●●... **มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา** มอบโอกาสให้เด็ก เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ - 31 มี.ค. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.vichai

srivaddhanaprabha.com/scholarship-th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2677-8888 ต่อ 1221, 1222 ...●●... **บรรณเกษมทรัพย์** Head of SCG Home-Retail and Distribution Business เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ชวนต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เทศกาลที่หลายคนวางแผนกลับบ้านและจัดบ้านเพื่อเสริมความมงคลให้กับบ้านเพื่อนำพาเงินทอง ความมั่งคั่ง เข้ามาในชีวิตตลอดปี กับงาน **SCG HOME FAIR ONLINE EVENT** จัดโดย เอสซีจี โฮม ภายใต้แนวคิด **“อยู่แล้วดี อยู่แล้วเฮง รับตรุษจีน กับ เอสซีจี โฮม”** โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของงานได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 ก.พ.โดยกิจกรรมในงานได้ปรับมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ผ่าน SCG HOME FAIR Facebook (<https://www.facebook.com/scghomefair>) พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นสินค้าและบริการสามารถช้อปผ่าน www.SCGHOME.com หรือไปช้อปที่ร้านเอสซีจี โฮม ทั่วประเทศ ก็ได้

 **เจ้าพระยา**

มส.ให้ใช้พื้นที่วัดท่าเกษตรยั่งยืนในเมือง

นายสิปปวัชร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. เปิดเผยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองปี 2565 โดยที่ประชุมขอให้ พศ.แจ้งเรื่องการดำเนินการดังกล่าวไปยังวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีพื้นที่ในเขตชุมชน เพื่อให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองปี 2565 นั้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธฯ ระบุว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 2565 ขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ Green City ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร

และสหกรณ์ โดยเป็นแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองรูปแบบเกษตรในเมือง เพื่อสร้างรายได้ มีอาหารเพียงพอปลอดภัย ให้กับคนเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรูปแบบสวนวนเกษตร รักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประจักษ์ในเมือง ซึ่งเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจกับชุมชน

นายสิปปวัชร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขอให้ พศ.นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม มส.พิจารณาที่คั่นว่างเปล่าในเขตพื้นที่เมือง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่สามารถนำมาดำเนินการร่วมกับโครงการนี้ได้ เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมดี มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไร้ฝุ่นควันพิษ มีอาหารที่ปลอดภัย และคนเมืองมีรายได้ ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง.

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

"เฉลิมชัย" เร่งสร้างรายได้เกษตรกรต้นปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก

วันที่ 03 ก.พ. 2564 เวลา 17:31 น.



รมว.เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้ลดต้นทุนส่งออกสินค้าเกษตร. เห็นชอบ
ล่าสุดยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์และซากสัตว์ต้นปศุสัตว์ไทยสู่
ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันการส่งออกด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรี
อ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรและผู้

ประกอบการการค้าสินค้า จึงสั่งการให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจรมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อลดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ ครม. เห็นชอบกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

1. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภทแพะ แกะ เข้ามาในราชอาณาจักร ตัวละ 25 บาท (เดิมตัวละ 250 บาท)
2. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภทแพะ แกะ ออกนอกราชอาณาจักร ตัวละ 20 บาท (เดิมตัวละ 200 บาท)
3. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรีด กิโลกรัมละ 3 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท)



4. กำหนดค่าที่พักซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกป็นนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรีด กิโลกรัมละ 2 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท)
5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภท ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ที่นำออกนอกราชอาณาจักรโดยผ่านด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยาน

ประเภทสุนัข แมว ไก่ เป็ด ห่าน สัตว์ปีกชนิดอื่น หรือไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ เฉพาะกรณีที่สัตว์นั้นยังอยู่ในเขตปลอด
 อากาศ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบ
 แปดชั่วโมง 7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยาน กรณีที่ไม่มีการเปิดตรวจ
 ผู้สินค้าหรือแบ่งถ่ายโอนสินค้า และยังอยู่ในเขตปลอดอากาศจนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออก
 ไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด
 สัตว์ใหม่ ที่กระทรวงเกษตรฯ ยกร่างแก้ไขครั้งนี้ถือว่าการปรับปรุงใหม่ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขีดความ
 สามารถด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปยังต่างประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำรายได้เข้า
 ประเทศได้เพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับจังหวัดซึ่งเป็นอาหารใหม่ประเภทโปรตีนทางเลือกใหม่นั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐ
 มंत्रीเกษตรฯ ได้กำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นอับแหล่งผลิตแมลงของโลกโดยเน้นการพัฒนาการผลิตการ
 แปรรูปและการตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งฟาร์มจังหวัด, อุตสาหกรรมอาหาร
 ใหม่ (Novel Food) และการสนับสนุนสตาร์ทอัพเกษตรตั้งเป้าหมายเจาะตลาดโลกมูลค่า 3 หมื่นล้าน



ที่ปรึกษากรม. เกษตรกรกล่าวว่า นโยบายและเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
 สหประชาชาติ (FAO) ที่ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคจังหวัดกันมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มี
 ราคาถูก โปรตีนจากแมลงจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ด (Super Food) และเป็นอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่ต้องยก
 ระดับมาตรฐานการผลิตการแปรรูปและการตลาดรวมทั้งส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยี
 แมลง" ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC: Agritech and Innovation Center) โดยความร่วมมือ
 ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับอีกอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.นครสวรรค์ และ

ม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ กระบวนการผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งแบบสด แช่แข็ง ทอด คั่ว หรือบรรจุกระป๋อง รวมถึงทำเป็นผงบด เพื่อเป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ และแปรรูปเป็นแป้งจำพวกเส้นพาสต้า โปรตีนบาร์ ผงแป้ง ขนมขบเคี้ยว และ protein shakes

"กลุ่มประเทศ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา เอเชียตะวันออก ละตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างให้ความสนใจต่อการบริโภคเป็นอย่างมากซึ่งตลาดส่งออกไทยไปต่างประเทศได้รับความนิยมและขยายตัวอย่างรวดเร็วเติบโตถึงร้อยละ 23 ต่อปี โดยเฉพาะ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ จีน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค มกอช. ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) เป็นมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไปยังสหภาพยุโรปได้ และกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (Novel Food) ตลอดจน ประเทศเม็กซิโก ถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ มกอช. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการขอเปิดตลาดรายการสินค้าผงแป้งจิ้งหรีดและจิ้งหรีดแช่แข็ง (สะตัง) ของไทยในเม็กซิโก โดยทำงานร่วมกับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก หรือ SENASICA จนลุล่วง" นายอลงกรณ์ กล่าว



เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กระทรวงเกษตรฯดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนปลอดโรคคอหิวัตแอฟริกา

วันที่ 03 ก.พ. 2564 เวลา 14:39 น.



รมว.เกษตรฯเดินหน้าต่อดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนปลอดโรคคหิวาต์แอฟริกาหนุนผลิตสุกรและอุตสาหกรรมแปรรูป 150,000 ล้านบาท เผยส่งออกสุกรเพิ่มกว่า 300 %

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายสร้างวิกฤติในโอกาสโดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ทำงานเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคหิวาต์แอฟริกาสุกรในพื้นที่ความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่งผลให้ประเทศไทยคงสถานะปลอดโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะกระจายไปกว่า 34 ประเทศทั่วโลกแล้วก็ตาม ทำให้การส่งออกสุกรในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% จากปี 2562 คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าการส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศชาติและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงด้านอาหารของประเทศโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด19 ดร.เฉลิมชัยจึงเสนอมาตรการต่อเนื่องต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร



หรับ ค่าخذใช้สุกรที่ถูกทำลาย ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 279,782,374 บาท ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรค
คอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยกรมปศุสัตว์สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคคอ
หิวาต์แอฟริกาโดยได้สำเร็จสามารถลดจำนวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่จังหวัดที่มี
เขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อัตราร้อยละ 15 ใน 27 จังหวัด 108 อำเภอ เกษตรกรประมาณ 6,485
ย จำนวนสุกรประมาณ 77,578 ตัว

นายอลงกรณ์ กล่าวว่าได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการยกระดับมาตรการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อยที่มีการเลี้ยงแบบเปิดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคในวงกว้างอีกด้วยสำหรับการดำเนินการลดจำนวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2560 กำหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์สามในสี่ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ ซึ่งขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด โดยการชดใช้ราคาสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วยสัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชยตามระเบียบฯ โดยเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคคหิวาต์แอฟริกาต่อไป